

กฤษฎีกาฟื้นครูใหญ่ไล่ชื่อตำแหน่งผอ.โรงเรียน

นำเสนอเมื่อ : 20 ก.พ. 2562

ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ เปลี่ยนหน้าที่ครูสภา จากออกใบอนุญาตฯ เป็น
รับรองความเป็นครู กฤษฎีกาฟื้นเรียกครูใหญ่ แทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา “เอกชัย”
คาดมีนาคมนี้ออกประกาศยกเลิกตัวครูอาชีวะได้

วันนี้ (20 ก.พ.) รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) ครูสภา
เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ที่มี ดร.มีชัย ฤชุพันธุ์
อดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เป็นประธาน
ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งมีข้อเสนอที่หลากหลาย
ทั้งเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่จะมีการปรับเปลี่ยนจากที่ให้สำนักงานเลขาธิการครูสภา
มีหน้าที่ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา มาเป็นให้ครูสภาออกใบรับรองความเป็นครู
เพื่อให้ชัดเจนว่าครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง ออกให้เฉพาะครูและผู้บริหารสถานศึกษา
และเตรียมจะยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ เพราะไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสอนโดยตรง
นอกจากนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา ยังให้กำหนดไว้ในร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับใหม่ เปลี่ยนชื่อตำแหน่ง
‘ผู้อำนวยการสถานศึกษา’ มาเป็น ‘ครูใหญ่’ ทำหน้าที่บริหารสถานศึกษา
เนื่องจากการกำหนดชื่อตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในประเทศต่าง ๆ ไม่ใช่กัน
เพราะทำให้กำหนดบทบาทหน้าที่ไม่ชัดเจน โดยจะใช้ชื่อตำแหน่ง ครูใหญ่ กับ สถานศึกษาทุกขนาด
อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

รศ.ดร.เอกชัย กล่าวต่อไปว่า ส่วนความคืบหน้ากรณี กมว.
เห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับครูอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) ในส่วนของครูช่าง หรือครูวิชาชีพ นั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ทั้งกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) และมหาวิทยาลัยอื่นๆ เกิดความกังวลว่า
จะได้ครูช่างที่ไม่มีคุณภาพ เพราะให้ใครก็ได้มาเป็นครู ทั้งนี้ เขาใจว่า ทางมหาวิทยาลัยเองอาจมองว่า
การเรียนในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จะถูกลดความสำคัญลง ซึ่งไม่เป็นความจริง
โดยอนาคตผู้ที่จบสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมสามารถนำไปเพิ่มในส่วนของการสอบแทนได้
โดยตนจะทำความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ วันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ คาดว่าจะออกประกาศให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตฯ
มาเป็นครูช่างได้ภายในเดือนมีนาคม 2562

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562](#)